

Thư gửi cha Thành

Kính thưa Cha,

Sau những ngày nắng nôi bức sốt, hoa lá ú xài, một trận mưa rào đổ xuống làm cho cảnh vật vui tươi. Điều đó cũng chỉ nói lên được phần nào, nỗi hân hoan của chúng con trong ba ngày dự khóa linh thao tại ngôi Dòng nữ trang nghiêm, thanh vắng này từ 30.8 đến 02.09.2000.

Cái vui mừng đã trở sinh hoa trái, như hoa trái linh ghĩnh đầy chùm, đang phô sắc thắm tươi, khắp cùng đó đây, trong khuôn viên rộng rãi Nhà Dòng.

Ex abundantia cordis, os loquitur = La bouche parle de l'abondance du coeur = Bồi lòng đầy miệng mới nói ra . Chúng con nói ra những gì đầy ứ bên trong, lòng cảm mến dâng trào, lòng biết ơn đầy ắp, sự kính phục tràn đầy đối với cha. Hữu ử trung, xuất bình ử ngoại !!

Cám ơn Chúa đã gọi đến cho chúng con một huấn luyện viên dày kinh nghiệm để rèn luyện tu đức cho những anh chị em tham dự viên của chúng con. Trong ba ngày thỉnh lặng trong thâm sâu nhiệm màu, cha đã giúp chúng con biết đường lột xác, để mai này sống tích cực hơn, hăng say hơn, nồng cháy hơn theo kế hoạch của Chúa.

Sự thỉnh lặng trong ba ngày đã giúp chúng con nhận rõ ràng tình yêu thương vô bờ bến của Chúa, huấn luyện cho chúng con một đức tin kiên cường, khôn ngoan và danh thép, có đủ khả năng diệt nội thù khổ đau, ngoại thù gian ác, do chán nản, tội lỗi gây nên, biết mở lòng yêu thương tha thứ và tin tưởng chấp nhận anh em, biết nhận định Thánh Ý Chúa, phân biệt thần loại lành dữ, để canh cải tâm hồn tốt đẹp hơn.

Sau tam nhật nghỉ suy trong thỉnh lặng, tiếp nhận những ơn ích thiêng liêng, chúng con vui sướng biết bao, hành diện đường nào ! không còn thấy một mình lẻ loi trên đời cao tự ái, tham vọng, hố sâu mưu toan, lọc lừa, xa hoa tội lỗi.

Trong đêm hòa giải thiêng liêng, màn đen chiếm trọn không gian, ánh sáng dịu hiền của mấy cây bạch lạp, như những tia sáng dẫn đưa những tâm hồn tội lỗi đêm đen của chúng con về với Chúa. Tiếng nhạc êm dịu như những lời an ủi dịu hiền, chúng con đã nấc lên sụt sùi nước mắt, hân hoan sung sướng đón nhận ơn thứ tha.

Suối nước mát xối xả - Từ đỉnh núi ăn năn

Đổ xô vào biển cả. Biển cả thật mênh mông.

Tình Giêsu chỉ ái

Trong nguyện cầu, chúng con đã dâng lên Chúa những cái tốt và những cái xấu cũng như hiện tại và tương lai, để xin Ngài dẫn đưa chúng con trên cuộc lữ hành đường thế, biết tìm đến 'bến đợi ga trời', biết lên con tàu 'nhân hậu' về cõi phúc muôn đời.

Thưa cha,

Tục ngữ có câu : Không thầy đố mày làm nên - Thánh kinh cũng đã dạy : Không Ta, các con chẳng làm được gì cả.

Kết quả chúng con có được ngày hôm nay đủ sức chống chọi với ba thù là nhờ ơn đánh động sắp xếp của Chúa và sự hướng dẫn khéo léo tài tình của cha, xin cha nhận nơi đây lòng chân thành cảm ơn của chúng con - Một chút quà nhỏ bằng một vài câu thơ tặng cha để chuyển đi về Roma, hành trang của cha thêm kỷ niệm.

Cha là đá nam châm

Chúng con loài kim khí

Nguyện xin Chúa thương tâm

Xuống trên cha thần trí

La Mã cha về nghỉ

Xin nhỏ đến chúng con

Dâng bánh rượu đĩa tròn

Dắt chúng con hiệp nhất

Kính chào cha trong Chúa Kitô

Tham dự viên Nguyễn Tô Hiền (Đình Túc)